

BẾ MẠC HỘI THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 12

Sau hơn 3 ngày tranh tài, lễ bế mạc Hội thi tin học trẻ không chuyên toàn quốc lần thứ 12 đã diễn ra vào chiều ngày 5/8 tại hội trường Trung tâm Văn hoá chính trị tỉnh Khánh Hoà sau với những thành công đáng được ghi nhận. Chặng đường 12 năm

Sau hơn 3 ngày tranh tài, lễ bế mạc Hội thi tin học trẻ không chuyên toàn quốc lần thứ 12 đã diễn ra vào chiều ngày 5/8 tại hội trường Trung tâm Văn hoá chính trị tỉnh Khánh Hoà sau với những thành công đáng được ghi nhận. Chặng đường 12 năm của hội thi tin học trẻ không chuyên đã có nhiều chuyển biến. Nếu như trước đây yêu cầu của Ban tổ chức chỉ dừng lại ở kiến thức tin học văn phòng, những bài trắc nghiệm trong thời gian ngắn thì nội dung so tài bây giờ đã đa dạng hơn, mở rộng và gắn bó với thực tế nhiều hơn. Đây cũng là lần đầu tiên Ban tổ chức áp dụng việc thi trắc nghiệm, chấm thi tự động trên máy vi tính. Đề thi năm nay được giới chuyên môn đánh giá là khoa học, hợp lý theo đúng thể lệ và trình độ của thí sinh. Mặc dù đây là một sân chơi “không chuyên” nhưng công tác bảo mật, chấm thi đã thực hiện với đúng tính “chuyên nghiệp”, bảo đảm sự công bằng, nhanh chóng và chính xác. Đối với phần thi chung, các thí sinh đều làm bài nghiêm túc và chấp hành tốt nội qui phòng thi, quy trình thi cũng đã được diễn ra trật tự, an toàn và không xảy ra sự cố nào về máy móc thiết bị. Đối với phần thi phần mềm sáng tạo, Hội đồng giám khảo đánh giá các phần mềm năm nay có chất lượng khá tốt, phong phú về nội dung; các chủ đề sáng tạo và chủ yếu tập trung vào việc phục vụ học tập, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và tìm hiểu về thế giới tự nhiên. Cuộc thi Tin học vui đã thật sự là một sân chơi đầy hấp dẫn và bổ ích đối với thí sinh, phát huy cao tính năng động, tự tin và tinh thần giao lưu học hỏi của các em. Ông Bùi Đăng Dũng, Trưởng Ban tổ chức hội thi, cho biết: “Sự thành công của phong trào tin học trẻ không chuyên thể hiện ở số lượng thí sinh tham gia ngày một đông. Sự kiện này cũng đã gây được sự chú ý, quan tâm của dư luận đồng thời đáp ứng được nhu cầu cũng như nâng cao tầm hiểu biết của lứa tuổi học sinh về công nghệ thông tin. Song điều đó cũng cho thấy một thách thức rằng chúng ta sẽ phải định hướng và sử dụng những tài năng trẻ như thế nào, vì rằng đây không phải là một cuộc thi nhằm mục đích giải thưởng.” Tại buổi lễ bế mạc, Hội đồng giám khảo đã trao 03 giải nhất phần thi chung cho 3 em: Nguyễn Cao Nhật Linh, khối A, đoàn Hồ Chí Minh Nguyễn Trọng Nghĩa, khối B, đoàn Hồ Chí Minh Lê Đỗ Thái Bình, khối C, đoàn Quảng Bình. Ngoài ra, Hội đồng còn trao 8 giải nhì, 25 giải ba và 36 giải khuyến khích cho phần thi chung. Giải đồng đội dành cho đội tuyển tỉnh, thành, ngành đủ đối tượng dự thi và có điểm bình quân cao nhất được trao cho đội tuyển Quảng Bình. Đối với phần thi phần mềm sáng tạo, 3 giải nhất thuộc về các em: Nguyễn Thanh Tùng, khối tiểu học, đoàn Bắc Ninh Nguyễn Ngọc Huy, khối THCS, đoàn Hà Nội Phạm Hoàng Huy, khối THPT, đoàn Đà Nẵng Đối với phần thi này. Hội đồng giám khảo còn trao 3 giải nhì, 6 giải ba và 6 giải khuyến khích. Nhằm mục đích động viên tinh thần của các em, Ban tổ chức còn trao những giải thưởng như: phần thưởng cho thí sinh trẻ tuổi nhất tham gia Hội thi, phần thưởng dành cho thí sinh là người dân tộc thiểu số đang sống và học tập tại các tỉnh vùng cao, vùng sâu tham gia Hội thi. Hội tin học trẻ không chuyên đã và đang thực sự trở thành phong trào học tập tin học rộng rãi trong thanh thiếu nhi trên khắp cả nước. Gửi gắm tâm sự của mình, Ban tổ chức Hội thi mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để phong trào tin học trẻ không chuyên ngày càng phát triển với quy mô và chất lượng ngày càng cao hơn, góp phần đẩy mạnh phong trào học tin học trong thanh thiếu nhi nói riêng và đông đảo người dân Việt Nam nói chung. Bảo Chương

